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Atvinnuveganefnd

Ályktun aðalfundur Bátafélagsins Ægis haldinn Í Ráðhúsinu Í Stykkishólmi þann 12. desember 2022 
varðandi standveiðar

Bátafélagið Ægir styður fyrirkomulag strandveiða eins og það er í dag, fjórir dagar í viku, allt að 12 
róðrardagar í mánuði í fjóra mánuði
(maí-ágúst) og skorar á ráðherra að tryggja að aflaheimildir dugi til að strandveiðisjómenn fái að 
stunda sína atvinnu út ágústmánuð.

Bátafélagið Ægir leggst gegn svæðisskiptingu á strandveiðum með tiltekinni aflahlutdeild fyrir hvert 
svæði.

Bátafélagið Ægir vill einnig benda ráðherra á að herða reglur um eignarhald á strandveiðibátum 
þannig að hver kennitala eigi eingöngu aðild að einum strandveiðibát. Einnig að aðeins eigandi rói 
sínum bát.
Það er alltaf að færast meira og meira í vöxt Að menn láti róa fyrir sig og sumir gera út tvo til þrjá 
báta á strandveiðar.

Bátafélagið Ægir telur að skoða megi hugmyndir um að leggja af svæðisskiptingu á strandveiðum 
þannig að landið allt yrði eitt svæð.

Bátafélafið Ægir telur að mikill meirihluti þeirra sem hafa stundað strandveiðar undanfarin á séu 
mótfallnir fyrirhuguðum breytingum og telur þær vera stórt skref afturábak hvað varðar fyrirkomulag 
og öryggi þeirra sem stunda veiðarnar.
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